



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๒๐๗

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๗๕

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ โดยนางวรรณวิมล ชื่นศิริ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๒๑ กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ โดยหากผู้ใดจะทักท้วงผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ นั้น

ในการนี้ ข้าราชการข้างต้น ได้จัดส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินตามประกาศ อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบทคัดย่อและให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งเวียนบทคัดย่อ เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงได้แจ้งเวียนบทคัดย่อและสัดส่วนผลงานของข้าราชการข้างต้น จำนวน ๒ เรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง หากมีผู้ใดคัดค้านผลงานโปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านจะได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสาวชณัญญา หิรัญสุทธิ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 หลักสูตร การจัดทำบัญชีและงบการเงิน สำหรับผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์ที่ไม่สามารถจัดทำบัญชี
 และงบการเงินได้

โดย นางวรรณวิมล ชื่นศิริ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
 ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ตำแหน่งเลขที่ 521 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

ปี พ.ศ. 2567

.....

การพัฒนาศักยภาพโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
หลักสูตร การจัดทำบัญชีและงบการเงิน สำหรับผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์ที่ไม่สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีหรือผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ระเบียบ คำแนะนำ เกี่ยวกับการเงินการบัญชี 2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่
บัญชีหรือผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี สามารถจัดทำบัญชีหรืองบการเงินได้ 3) เพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีหรือ
ผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ และ 4) เพื่อให้
กรรมการสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
การบริหารงานได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชี
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยจัดอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีและงบการเงิน สำหรับผู้จัดทำบัญชีของ
สหกรณ์ที่ไม่สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ กลุ่มเป้าหมายเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภทที่ไม่
สามารถจัดทำบัญชีได้ หรือจัดทำบัญชีได้แต่ทำงบการเงินไม่ได้ จำนวน 15 แห่ง ๆ ละ 1 ราย ประกอบด้วย
9 จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ และสระแก้ว

ผลการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมครบตามเป้าหมายที่กำหนด 15 แห่ง เป็น
สหกรณ์ 14 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง มีผู้เข้ารับการอบรม 15 ราย งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรม
ทั้งสิ้น 18,050.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 15 ราย มีความพึงพอใจ
ในการฝึกอบรมในภาพรวมมากที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ปัญหาที่พบระหว่างการอบรม ผู้ที่เข้ารับ

การอบรมไม่มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ประกอบกับเนื้อหาหัวข้อในหลักสูตรมีรายละเอียดมาก และระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมน้อย

ดังนั้น จึงเห็นควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมจาก 2 วัน เป็น 3 วัน และควรแนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชีที่มีความรู้ด้านบัญชี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ควรเข้าไปประเมินผลหลังการอบรมภายใน 3 เดือน เพื่อจะได้กำกับแนะนำในส่วนที่พนักงานบัญชีไม่สามารถปฏิบัติได้ จะช่วยลดปัญหาการเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องหรือมีข้อสังเกต ในระหว่างที่ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะบุคลากรงานสอบบัญชีในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน 3.0

โดย นางวรรณวิมล ชื่นศิริ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 521 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

ปี พ.ศ. 2567

ด้วยในปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 143 ราย แยกเป็นผู้สอบบัญชี จำนวน 34 ราย และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จำนวน 109 ราย ซึ่งปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 รวม 9 จังหวัด มีข้าราชการที่บรรจุใหม่ และพนักงานราชการที่มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น การนำเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงจำเป็นในการนำมาใช้ทั้งในงานสอบบัญชีและงานสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์จึงใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 มีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน 2.1 ที่ปรับเป็นโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน 3.0 จำนวน 134 แห่ง จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะบุคลากรในพื้นที่ให้มีความชำนาญกับการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน 3.0 จึงมีแนวคิดพัฒนาทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน 3.0 โดยวิธีการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน 3.0 และสามารถนำไปใช้ในการกำกับแนะนำให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้สามารถใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน 3.0 โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) การจัดทำแผนเสนอการดำเนินงานโครงการ
- 2) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
- 3) กำหนดหลักสูตร/รายละเอียดโครงการ
- 4) การดำเนินการจัดฝึกอบรม
- 5) วิธีการประเมินผล
- 6) การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
- 7) การนำเสนอผลงานหลังจากอบรม

แนวทางเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ควรเพิ่มทักษะในการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน 3.0 เพื่อนำไปใช้ในการกำกับแนะนำสำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน 3.0 ได้ดียิ่งขึ้น